



Top 7 mã màu sơn Toa ngoại thất đẹp , thu hút

Lúc quyết định màu sơn ngoại thất, cần suy xét dựa theo nhiều góc độ như thẩm mỹ, toàn bộ kiến trúc chung , phong thủy ... điều đó khiến nhiều chủ nhà phân vân không chắc cần lựa màu sơn nào đẹp , thỏa đáng nhất với khoảng không nhà mình ? Là nhãn hàng sơn thanh danh thuộc nhật bản, sơn ngoại thất toa được dùng rộng rãi ở nhiều công trình kiến trúc. Nếu bạn để mắt tới các mã màu sơn toa ngoại thất thì có khả năng tìm hiểu thông tin sau !

Xem thêm : Mua [sơn toa tavaco](#) chính hãng chất lượng cao

Danh mục mã màu sơn toa ngoại thất đẹp , ấn tượng

Mã màu sơn hồng phấn 8683

Màu sơn hồng phấn 8683 trộn lẫn giữa màu đỏ và màu trắng với tỉ lệ trắng tốt hơn, tạo nên được sắc thái không quá loá mắt, vui tươi và tươi trẻ. Lúc áp dụng đối với vị trí ngoại thất, màu hồng phấn đem đến sắc thái dịu dàng, mơ mộng.

Mã màu sơn xanh dương nhạt 7395

Màu sơn xanh dương nhạt là một gam màu đông giá, có sắc màu độ dịu dàng, không quá đậm cũng không quá nhạt. Chúng màu này lập ra khoảng không ngoại thất thanh thản, thái bình và ung dung dành cho ai nhìn.

Với độ đối chọi thấp , màu xanh dương thuận lợi và đồng màu trắng, xám, be, gỗ ... Việc này cho phép bạn định hình nên sự cân đối và đặc sắc trong lĩnh vực bày biện khoảng không phía ngoài.

Mã màu sơn vàng đất 7988

Màu sơn vàng đất là quyết định xuất sắc cho bất kỳ ai thích sự ấm lòng, mật thiết và muốn tạo nên một nơi ăn ở nhiều thuận tiện, thoải mái. Theo phong thủy, sắc thái này cực kỳ tốt dành cho ai mệnh kim hoặc thổ, đem đến nhiều thuận lợi về tiền tài, thể trạng và niềm hạnh phúc.

Là sắc thái biểu tượng của ánh nắng, màu vàng đất thay mặt cho sự sum vầy , trù phú.

Mã màu sơn xám trắng 8838

Màu xám trắng là sự phối hợp tuyệt quá giữa hai gam màu tính trung hoà xám và trắng, lập ra sự thẩm mỹ nền nã và dung dị cho khoảng không ngoại thất. đây chính là một trong nhiều sắc thái được thích nhất ngày nay bởi :

Có thể phản chiếu ánh sáng tốt , đem đến cảm nhận rộng thênh thang và thanh thoi.

Hợp với nhiều lối kiến trúc từ truyền thống cho tới tối tân, nổi bật là những căn nhà theo cung cách giản lược.

Dễ sử dụng màu sắc.

Bạn đang xem : [Top 7 mã màu sơn Toa ngoại thất đẹp, thu hút](#)



Mã màu sơn nâu 8776

Được lấy hứng thú từ sắc thái vốn có như chiếc lá rụng, bì cây hay màu của đất và cát , màu nâu đem đến một bức ảnh thân mật, thái bình và ổn định cho khoảng không ngoại thất. Gam màu này khó bám hoen ố, giữ vững sắc đẹp vững bền theo năm tháng.

Theo phong thủy, màu nâu phù hợp với chủ nhà mệnh mộc và hỏa để đẩy mạnh nhiều linh khí, hóa giải điềm giữ , điềm xấu.

Mã màu sơn xanh lá mạ

Màu sơn xanh lá mạ là sự phối hợp cân bằng giữa màu vàng và xanh lá cây, biểu đạt cho thể trạng và sự năng nổ. Chủng màu này tạo ra khoảng không thanh thoi và thoáng mát cho ngôi nhà

Mã màu sơn tím

Màu sơn tím đem đến sắc đẹp trang nhã, cao cấp và tối tân cho căn nhà. đây chính là một quyết định lý tưởng cho những người thích sự đặc sắc và muốn tạo nên một nơi chốn sống đặc biệt, ngọt lịm và mơ mộng.

Sau đây là vài ba chú ý lúc chọn lựa màu sơn ngoại thất :

Dựa theo kiến trúc nhà : chọn màu hợp với cung cách xây dựng để lập ra một nơi chốn nhất trí và hòa hợp.

Dựa theo chỗ đứng nhà : nếu nhà nằm ở khu vực có thời tiết nóng ẩm, bạn cần chọn lựa những màu sơn sáng để phản ứng ánh mặt trời, giúp căn nhà trông thoáng mát hơn. Trái lại, nếu nhà nằm ở khu vực có thời tiết đông giá, bạn ngoại lệ dùng những màu sơn tối để hấp thu nhiệt, giúp căn nhà thêm ấm lòng.

Căn cứ phong thủy : theo phong thủy, sắc thái có ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, sức lực và tinh thần của chủ nhà. Vì lý do đó, bạn nên dùng màu sơn ngoại thất hợp với mệnh của chủ nhà để đem đến nhiều thuận lợi và suôn sẻ. Xem thêm cụ thể tại : bảo ban chọn màu sơn nhà theo phong thủy.

Dựa theo quy tắc sử dụng màu sắc sơn : muốn có khoảng không đẹp cao, bạn nên chọn lựa màu sơn dựa theo những quy tắc sử dụng màu sắc như sử dụng màu sắc một màu, sử dụng màu sắc tương tự, sử dụng màu sắc thêm thắt ...

Cạnh bên quyết định màu sơn, bạn nên để mắt tới giá trị sơn để có được khoảng không bền bỉ và đẹp theo năm tháng.



Tavaco : khu vực bán sơn toa xịn, giá trị, giá rẻ

Với mấy năm vận hành trong nghề , Tavaco kiêu hãnh tạo nên công ty phân phối sơn toa sỉ lẻ được nhiều người tiêu dùng cá nhân/ tổ chức quyết định. Bọn tôi không bị bỏ sót kết quả sơn nội ngoại thất từ sơn lót , sơn dầu toa cho tới sơn ngăn thấm, sơn chống cháy ... Lượng lớn , luôn sẵn lòng thuận theo mọi yêu cầu của người tiêu dùng.

Hy vọng top mã màu sơn toa ngoại thất tuyệt đẹp sẽ có lợi với bạn. Liên lạc với bọn tôi để được tham vấn tỉ mỉ hơn nếu còn điều gì đặt nghi vấn.

Xem thêm :

- [Sắc thu quyển rữ cùng sơn nước TOA 4 Seasons](#)
- [Sơn toa nanoshield lót chống kiềm ngoại thất cao cấp](#)
- [So sánh sơn toa và dulux từ a-z : sơn nào hoàn thiện hơn ?](#)
- [Sơn epoxy Toa Floorguard 1000 SL](#)